

**ĐƠN XIN ĐĂNG CẠI TỔ CHỨC
HỘI NGHỊ VETIVER QUỐC TẾ LẦN THỨ SÁU**



- Kính gửi: - UBND Thành Phố Đà Nẵng.
- Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn TP. Đà Nẵng.
- Đại Học Đà Nẵng.

Trước hết, Công ty TNHH Xây dựng và Công nghệ mới SBTV xin gửi đến UBND Thành phố Đà Nẵng, Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn thành phố Đà Nẵng và Đại Học Đà Nẵng lời chào trân trọng.

Song song với ứng dụng thực tế trong lĩnh vực xây dựng và môi trường, nghiên cứu khoa học là một trong những ưu tiên chiến lược hàng đầu của chúng tôi nhằm tìm kiếm và phát triển công nghệ mới, phù hợp với điều kiện địa chất, khí hậu thủy văn tại Việt Nam. Biến đổi khí hậu và sự phát triển nhanh chóng của nền công nghiệp đã có những tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên. Tuy nhiên, chính những hậu quả nặng nề do thiên tai và ô nhiễm lại là động lực mạnh mẽ thôi thúc chúng tôi tìm kiếm những giải pháp kỹ thuật, công nghệ nhằm giảm bớt thiệt hại và cải thiện môi trường với tiêu chí chất lượng, kinh tế và hiệu quả.

Được sự ủng hộ của Tổ chức Vetiver quốc tế, Công ty có kế hoạch xin đăng cai Tổ chức hội nghị quốc tế về cỏ Vetiver lần thứ Sáu tại thành phố Đà Nẵng vào năm 2014 với mong muốn góp sức vào sự phát triển của nền khoa học nước nhà. Với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước, chúng tôi tự tin mang đến một môi trường thảo luận sôi nổi về những ứng dụng và nghiên cứu khoa học mới nhất trong lĩnh vực chống xói mòn do biến đổi khí hậu và xử lý chất thải bằng cỏ Vetiver. (có đĩa tài liệu về cỏ Vetiver kèm theo)

Chúng tôi - Một đội ngũ kỹ sư trẻ sáng tạo, năng động và tràn đầy nhiệt huyết, tự hào là một trong những công ty hoạt động tích cực trong lĩnh vực xây dựng và góp phần vào sự phát triển ngày một lớn mạnh của Thành phố. Vì vậy, Công ty TNHH Xây dựng và Công nghệ mới SBTV kính trình đơn này, rất mong UBND Thành phố, Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn và Đại Học Đà Nẵng quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Công ty có cơ sở đàm phán với Tổ chức cỏ Vetiver quốc tế về việc tổ chức hội nghị quốc tế về cỏ Vetiver lần thứ Sáu tại thành phố Đà Nẵng.

Công ty TNHH Xây dựng và Công nghệ mới SBTV chân thành cảm ơn Quý cơ quan lưu tâm và giúp đỡ cho Công ty.

Xin gửi đến Quý cơ quan lời chúc sức khoẻ và thành đạt.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu VT.

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & CÔNG NGHỆ MỚI SBTV



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hữu Lân